

**Bloomberg nhận định: Giới nhà giàu châu Á xem các trường đại học Mỹ như "tấm vé vàng" giúp đỡ mình vượt trội lại cho con cái.**

Theo nhận định của hãng Bloomberg, các bậc cha mẹ châu Á từ lâu đã xem các trường đại học Mỹ là "tấm vé vàng" giúp mình vượt trội lại cho con cái mình. Vì thế, nhiều người mua cho con du học từ nhỏ, thậm chí từ khi mới hơn 10 tuổi, vào học cấp 2.



Ngày càng nhiều con nhà giàu châu Á sang Mỹ du học từ khi còn nhỏ. (Nguồn: Bloomberg)

## "Tấm vé vàng"

Philip Tsuei ở Đài Loan (Trung Quốc) là một trường hợp điển hình. Cậu bé bắt đầu được gửi sang Massachusetts (Mỹ) du học khi mới 12 tuổi để theo học cấp hai ở xa xôi ở Hoa.

Năm nay Philip Tsuei đã 23 tuổi. "Đi học đó thật sự đáng sợ. Tôi có cảm giác như mình bị tuyên án án tử hình. Tôi đã mua ngôi nhà ngay để mong được về nhà", Bloomberg dẫn lời Philip Tsuei chia sẻ.

Nhưng Philip Tsuei biết đó là niềm vui của mình, cũng như anh trai của cậu đã thực hiện ước mơ đó, để thu tiền lãi cho việc nộp tiền vào các trường đại học Mỹ sau này.

Thống kê cho thấy, ngày càng nhiều gia đình châu Á - đặc biệt là từ Trung Quốc - gửi con cái theo học tại những trường cấp 2 nộp tiền trú của Mỹ, dù mức học phí khá đắt, lên đến 74.000 USD/năm (trên 1,7 tỷ đồng/năm). Học viện ngoại ngữ và tiếng Anh hiện nay sẽ giúp con cái đi học vào các trường cấp 3, để học danh tiếng.

Đường phố giáo dục trung học của Seattle đã trở thành một thị trường ngách của Mỹ. Tại Trường trung học Fay, bang Massachusetts, số tiền xin nhập học nộp tiền trú của các sinh viên ngoài (lớp 7-9) tăng liên tục trong những năm gần đây, trong khi đó trường công viên tại Mỹ gần như không thay đổi.

Trường Berment cũng ghi nhận một sự tăng trưởng. Còn trường Eaglebrook nhận được nhiều đơn đăng ký nhập học tại Trung Quốc, nhiều đến nỗi họ phải tổ chức một chương trình đánh giá trình độ tiếng Anh riêng cho các sinh viên từ quốc gia này.

John Rao, năm nay 21 tuổi, cũng là một trong những người tiên phong của làn sóng du học tại nhà. Khi John Rao mới 13 tuổi cậu đã được bố - giám đốc một tập đoàn công nghệ - gửi sang Mỹ du học. Khoảng 10 năm trước, rất hiếm gia đình cho con đi học xa nhà để nhận vòng trái đất khi chúng còn nhỏ.

Theo thống kê từ Viện Giáo dục Quốc tế, học sinh vùng Đông Á chiếm phần lớn số học viên quốc tế tại Mỹ, chủ yếu đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Dù tăng trưởng chậm rãi nhưng số học sinh Trung Quốc vẫn chiếm tới 37% số học sinh trung học nước ngoài tại Mỹ năm 2018.

